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ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (16th HA National Forum)  
เรื่อง “คุณภาพคือภาพของผู้นาํ” 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 10.00 น. 
ณ  ห้อง Sapphire 203 ศนูย์การประชุม IMPAC FORUM เมืองทองธาน ี 

นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
วิลาวัลย์  พลเดช โรงพยาบาลกะเปอร์ 
สราวุฒิ  พันธุชงค์ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

สราวุฒิ  พันธุชงค์ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ ผู้ดําเนินการอภิปราย กล่าว 
แนะนําผู้นําองค์กรด้านสาธารณสุข ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแนวความคิด วิธีการดําเนินการ และ
นโยบายต่างๆ ในหัวข้อ คุณภาพคือภาพของผู้นํา ดังน้ี 

นพ.ปรเมษฐ์  ก่ิงโก้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ได้รับความท้าทายเชิงนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของจังหวัดสกลนครสู่ HA จํานวน 8 แห่ง จึงเร่ิมจากการวิเคราะห์สาเหตุการ
ดําเนินการขอรับรอง HA ที่ผ่านมาเกือบ 12 ปี แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ และได้เปรียบเทียบการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพเหมือนกับการพายเรือ โดยผู้นําโรงพยาบาล เปรียบเหมือนคนคัดท้ายเรือที่สําคัญ และทีมงาน
คือ คนพายเรือ ที่จะต้องให้ความร่วมมือกัน ในการที่จะทําให้เรือแล่นไปได้ โดยได้กําหนดวิธีการ ดังน้ี 

1. ประกาศนโยบาย ให้ทราบทั่วถึงทุกโรงพยาบาล และกําหนดระยะเวลาผ่านการรับรองอย่างชัดเจน 
2. ส่งหนังสือเวียน แจ้งให้โรงพยาบาลท้ัง 8 แห่งทราบ รวมทั้งกําหนดให้ส่งหนังสือตอบกลับเพ่ือเป็น

สัญญาใจ และข้อตกลงกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลในการรับนโยบาย 
3. ปรับแนวคิดบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ กําหนดให้มีมาตรฐานการรักษา และควบคุมโรค 

ได้ทันเหตุการณ์ สร้างจิตสํานึกในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ สู่การรับรอง HA ทุกอําเภอ 
4. กําหนดทีมดําเนินการ และแต่งต้ัง Project Manager เพ่ือควบคุมดูแล และติดตามการประเมิน 

โดยประกาศรายช่ือให้ทราบทั่วถึง เพ่ือความสะดวกในการร่วมมือ 
5. สร้างสัญลักษณ์ เพ่ือบ่งบอกถึงการดําเนินการจริงจัง เช่น กล่าวเร่ืองรับรอง HA แทรกในทุกเรื่อง 

การนําเร่ือง HA เป็นส่วนหน่ึงของการสัมภาษณ์ เป็นต้น ทั้งน้ีผู้นําต้องพยายามค้นหาและดึง
ศักยภาพของบุคลากร 

6. สนับสนุนงบประมาณ และยกย่องช่ืนชม โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรอง HA โดยประกาศให้ทราบ
ทั่วทุกอําเภอ 
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  สราวุฒิ  พันธุชงค์ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ ผู้ดําเนินการอภิปราย กล่าว
สรุปว่า ผู้นําแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ผู้นําที่ใช้อํานาจ และผู้นําที่ใช้บารมี ซึ่ง นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ มีทั้งสอง
ประเภท คือมีการให้อํานาจและมีการให้กําลังใจ โดยใช้หลัก เชียร์ ชม แชร์ ชิม และ(แอบ)ใช้  

 นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ผู้จัดการเครือข่าย หรือ Project Manager 
จงัหวัดสกลนคร ได้รับนโยบายในปลายปี 2556 ให้โรงพยาบาลท้ัง 8 แห่ง ดําเนินการผ่านการรับรอง HA ครบ 
100% ภายในปี 2557 จึงได้กําหนด Outline โดยจัดอบรมความรู้เบ้ืองต้นเก่ียว HA, SPA และให้โรงพยาบาล
ทั้ง 8 แห่งที่ยังไม่ผ่านการรับรองร่วมทํา Workshop จากน้ันกําหนดให้ทํา Clinical Tracer Highlight สําหรับ
การเย่ียมสํารวจ โดยกําหนดให้มีการจับคู่พ่ีเลี้ยง ทั้งน้ีทีมเย่ียมสํารวจ ผู้จัดการเครือข่าย และผู้บริหาร ได้ร่วม
ติดตามประเมิน และพิจารณารายงาน ทําให้ทีมทํางานเกิดความภาคภูมิใจ ที่ระดับผู้นําให้ความสําคัญ 
 การสร้างทีมพ่ีเลี้ยง จังหวัดสกลนคร ดําเนนิการดังน้ี 

1. จัดอบรมตามหลักสูตรผู้เย่ียมสรพ.  
2. Observe พิจารณาผลการเย่ียมสํารวจ 
3. ดําเนินการจับคู่ เข้าเย่ียมสํารวจ และแยกสํารวจ (สิ่งสําคัญ คือการฝึกเขียนรายงานเพ่ือสรุปผล) 
4. ส่งเป็นผู้เย่ียมสํารวจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) - สรพ. 

  สราวุฒิ  พันธุชงค์ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ ผู้ดําเนินการอภิปราย กล่าว
สรุปว่า จากที่ นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ เล่าจะพบว่าได้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบการคัดเลือก 
จนถึงการพัฒนาพ่ีเลี้ยง การเย่ียมสํารวจ และการแต่งต้ังทีมดําเนินการ ซึ่งมีหลักการสําคัญ 6 เร่ือง คือ 

1. Target เป้าหมายต้องชัดเจน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ) 
2. Method วิธีการที่จะถึง Target (กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่จะถึงเป้าหมาย) 
3. System ระบบในการขับเคลื่อน กรณีคนเข้ามาใหม่ และการพัฒนาต่อไป 
4. Tool การเลือกใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสม 
5. Milestone เส้นหลักชัย (เข็มมุ่ง) ในการกําหนดขั้นตอนดําเนินการ 
6. Motivation การสร้างแรงจูงใจ และการให้  

  วิลาวัลย์  พลเดช โรงพยาบาลกะเปอร์ กล่าวถึงลักษณะภูมิภาคของจังหวัดระนอง และโรงพยาบาล
ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัด 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง โดยได้เริ่มพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเพ่ือการรับรอง HA ต้ังแต่ปี 2542 และดําเนินการประเมินผ่านขั้น 1 และขั้น 2 ทั้งจังหวัด เมื่อปี 
2549-2550 พบว่า ปัญหาที่ทําให้ไม่ผ่านการรับรอง HA คือ นโยบายจังหวัดยังไม่มีความชัดเจน ผู้นําของ
โรงพยาบาลชุมชน และ นพ.สสจ. มีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง จนกระทั่งปี 2556 นพ.สุริยะ  คูหะรัตน์ นพ.
สสจ. ได้กําหนดนโยบาย ให้โรงพยาบาลต้องผ่านการรับรอง HA และบรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์ประจําจังหวัด 
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ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสามารถรับรองเพ่ือขอรับเงินปันผล และการสนับสนุนต่าง ๆ ดังน้ันเมื่อนโยบายมี
ความชัดเจน จึงได้ดําเนินการร่วมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากสรพ. ให้เข้าร่วมโครงการ QLN 
(Quality Learning Network) เป็นผู้จัดการเครือข่ายในจังหวัดระนอง ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการ
ดําเนินการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากโรงพยาบาลกะเปอร์ ยังไม่ผ่านการรับรอง HA และเป็นโรงพยาบาลขนาด
เล็กในระดับชุมชน จะดําเนินการอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับทั้งจังหวัด จึงได้เริ่มกลยุทธ์จากการคัดเลือกพ่ีเลี้ยง 
โดยคัดเลือกจากความถนัด ความเช่ียวชาญ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ บุคลิกเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตอาสา จากน้ันจึงติดอาวุธให้กับพ่ีเลี้ยง โดยการเรียนรู้จากสรพ. และถ่ายทอดสู่ทีมพัฒนา
คุณภาพ มีการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกัน ในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง และจิตอาสา 
 สิ่งที่พบจากการดําเนินการ คือ การเปิดใจยอมรับของบุคลากรโรงพยาบาลในทุกระดับและทุกแห่ง 
รวมท้ังระดับผู้นําโรงพยาบาลมีส่วนร่วม และช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้ผ่านการรับรอง HA โดย
แนวคิดของทีมคือ ทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของเรา กล่าวคือ ทีมงานแต่ละโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดศรัทธา และได้พัฒนาต่อโดยดําเนินการทํา CoP (Community of Practice) 

  สราวุฒิ  พันธุชงค์ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ ผู้ดําเนินการอภิปราย กล่าว
สรุปว่า เครือข่ายโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณเป็นการดําเนินการแบบสร้างระบบ ภายใต้การเช่ือมโยงและรักกัน
ของชุมชน รวมท้ังการนําองค์กรของผู้นําสสจ. แต่สําหรับเครือข่ายโรงพยาบาลกะเปอร์สรุปได้ 2 ประเด็น คือ 
1. Social Capital ได้แก่ ความรัก ความเอาใจใส่ ความไว้วางใจ และความปลอดภัย และ 2. สังคหวัตถุ 4 คือ 
ทาน(การให้) ปิยะวาจา(พูดจาอ่อนหวาน) อัตถจริยา (ทําตนให้เป็นประโยชน์) และสมานัตตา (ทําตนให้เข้ากับ
ผู้อ่ืนได้อย่างเสมอตนเสมอปลาย) และอีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญคือ การแสดงให้เห็น ทั้งในระดับพ่ีเลี้ยง และผู้นํา
จะต้องดําเนินการเป็นตัวอย่าง และต้องเป็นที่ไว้วางใจของทีมงาน เพ่ือนําพาไปสู่ความสําเร็จ 

 สุดท้าย วิทยากรได้ให้แนวคิด ดังน้ี  
 “หากผู้บังคับบัญชามีสิ่งที่สามารถให้ได้ต้องให้ ให้การเรียนรู้ ให้การสนับสนุน และต้องดําเนินการให้ 
HA อยู่ในใจของบุคลากรทุกคน” นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ 
 “มีความสุขกับงานที่ทํา และผู้นําต้องให้ความสําคัญต่อ HA ทั้งน้ีการพัฒนาคุณภาพเป็นสิ่งที่ทําอยู่
เป็นประจํา ทุกโรงพยาบาลจึงสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องรีรอ” นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  
 “การทํางานคุณภาพ คือการทํางานเป็นทีม แม้บริบทจะแตกต่างกัน แต่จิตอาสาจะช่วยให้ทํางาน
อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดคณุภาพของโรงพยาบาล และตนเอง สู่ผลประโยชน์ของผู้ป่วย” วิลาวัลย์  พลเดช  

 

 
ผู้ถอดบทเรียน  นางสาวชลิตา  มิ่งขวัญ 
ผู้ตรวจสอบบทเรียน นางสาวสมใจ  เนียมหอม 


